

VỀ MỘT

“NỮ TƯỚNG” NGÀNH THỐNG KÊ



Người mà tôi muốn nói đến đó là chị Trần Thị Hằng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Chị có vẻ ngoài đẹp sắc sảo mặn mà, phong thái nhẹ nhàng, lịch thiệp và luôn nở nụ cười tươi. Nhắc trông, chị có vẻ giống một nữ doanh nhân thành đạt hơn là một “nữ tướng” ngành Thống kê.

Năm 1980 ra trường với hành trang tuổi 21 phơi phới sức trẻ, tràn đầy nhiệt huyết và tấm bằng cử nhân thống kê của trường Đại học kinh tế quốc dân trong tay, cô sinh viên Trần Thị Hằng được nhận về Tổng cục Thống kê, làm việc tại Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, ngày đó là Vụ Thương nghiệp, đời sống, văn xã. Tâm sự về những ngày đầu đến cơ quan, chị nói: “Khi đó, được cô Phạm Thị Ngọc Đào (lúc đó là Phó Vụ trưởng) đưa đi giới thiệu và chào các phòng, tôi có cảm giác hơi ngại ngại một chút, vì nhiều cán bộ của Vụ tuổi đáng bậc cha mẹ mình, thấy ai cũng nghiêm nghị cần mẫn ngồi ghi chép, tổng hợp số liệu vào các quyển sổ to, dày, thỉnh thoảng quay máy tính Nisha rền rẹt, tự hỏi không hiểu mình có làm được không. Tuy vậy chỉ vài ngày sau, nhờ sự hướng dẫn giúp đỡ của các cô, chú, các anh chị trong phòng, tôi đã nhanh chóng bắt nhịp được với công việc được phân công”. Chắc hẳn chị không ngờ rằng ngày về nhận công tác tại Tổng cục Thống kê cũng là mốc đánh dấu những tháng năm gắn bó sự nghiệp công tác của mình với những con số thống kê.

Trong suốt chặng đường 35 năm công tác trong ngành Thống kê thì có đến 15 năm chị làm công tác quản lý và khoảng 30 năm chị “có duyên” với những con số thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả. Đây là những mảng nghiệp vụ nặng và áp lực công việc rất lớn. Do tính phức tạp và áp lực lớn đó mà sau này lĩnh vực Giá đã được tách ra thành một vụ nghiệp vụ riêng biệt. Dù ở vị trí công tác nào,

là công chức hay ở vị trí lãnh đạo Vụ, lãnh đạo Tổng cục chị đều làm việc hết mình, tận tâm, trách nhiệm và nghiêm túc.

Với kiến thức học trong trường và những trải nghiệm thực tế trong quá trình công tác lâu năm ở lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ- Giá cả, trải qua các vị trí từ công chức đến Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng, đã khiến chị trở thành chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này và là một nhà quản lý có kinh nghiệm. Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả do chị phụ trách là một trong những đơn vị trong Tổng cục luôn đạt được nhiều thành tích cao trong công tác. Năm 2010, được sự tín nhiệm của Lãnh đạo chị được đề bạt vị trí Phó Tổng cục trưởng. Chị là nữ cán bộ đầu tiên của ngành Thống kê giữ vị trí này. Đây là niềm tự hào nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với chị, bởi ngoài lĩnh vực đã quen thuộc là thống kê Thương mại, Dịch vụ, Giá cả, chị phải phụ trách thêm nhiều lĩnh vực nghiệp vụ khác như: Xã hội và Môi trường; Pháp chế, tuyên truyền; Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế và một số đơn vị sự nghiệp... Không chùn bước trước khó khăn, bí quyết để việc điều hành luôn trôi chảy của chị đó là “tổ chức, điều hành và phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo các đơn vị; luôn bám sát chương trình đề ra để nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Giải quyết xử lý và hướng dẫn kịp thời các đề xuất của các đơn vị theo đúng quy chế; tổ chức



các buổi họp định kỳ hàng tháng với tập thể lãnh đạo các đơn vị được phụ trách để rà soát, đánh giá các công việc và kịp thời giải quyết các vướng mắc”, chị cũng nhấn mạnh đến ý thức nâng cao tinh thần dân chủ, luôn tạo điều kiện thuận lợi để công chức cũng như các đơn vị do chị phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ, nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc và quy chế. Với sự chỉ đạo sát sao của chị và sự nỗ lực của các công chức, các đơn vị do chị phụ trách đều đạt thành tích cao đáng ghi nhận. Ngoài phụ trách một số đơn vị trong Tổng cục, chị cũng tham gia nhiều công tác, đề án quan trọng khác của Tổng cục như: Trưởng ban chỉ đạo Hội nghị Thủ trưởng các cơ quan thống kê ASEAN, chủ trì thành công các cuộc họp của Thống kê ASEAN khi Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch năm 2011, Trưởng ban Đề án biên chế của TCTK, giám đốc của Dự án thực hiện phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn năm 2030 do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tài trợ...

Thuộc thế hệ đi trước, Chị đã có một lời nhắn nhủ với những cán bộ thống kê trẻ, rằng: “Hãy làm hết trách nhiệm với năng lực và tinh thần tự giác cao nhất để đạt kết quả tốt nhất, để xứng đáng với những điều kiện vật chất và tinh thần mà các bạn đang được hưởng từ Ngành, từ Nhà nước. Nếu các bạn muốn tiếp tục làm việc cho ngành Thống kê thì đừng sống và làm việc hời hợt, đừng vô cảm với công việc thống kê của mình”.

Để vừa là chuyên gia giỏi, vừa là nhà quản lý có năng lực, chị đã luôn có tinh thần cầu thị học hỏi các đồng nghiệp, các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục để tranh thủ sự giúp đỡ và tự phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo của bản thân và sẵn sàng trao đổi chia sẻ ý kiến, kiến thức của mình cho các đồng nghiệp, đồng thời luôn tự giác học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ. Chị nói tiếng Anh rất giỏi và đã từng học chương trình sau đại học tại trường Đại học Sai-ta-ma của Nhật Bản về “kỹ thuật lập chính sách” và rất nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước khác.

Không chỉ tham gia công tác quản lý chuyên môn, chị còn là người rất nhiệt huyết với công tác Đảng, Đoàn, chị đã từng là Phó bí thư Đảng ủy Tổng cục Thống kê nhiệm kỳ 2005 - 2010, Chủ tịch công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2005 - 2008 và 2008 - 2010.

Khi được hỏi về chuyện làm thế nào để chị có thể hài hòa được công việc và hạnh phúc gia đình, chị chia sẻ: “Đạt được những thành tích như ngày hôm nay là nhờ tôi đã nhận được được sự đồng thuận trong lãnh đạo, sự tin tưởng và cộng tác nhiệt tình của đồng nghiệp, của cán bộ cấp dưới. Một điểm nhấn quan trọng nữa là tôi luôn tự nghiên cứu, học hỏi qua nhiều kênh thông tin để không bị tụt hậu. Và rất may mắn là tôi đã nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của gia đình”.

Còn về kinh nghiệm quản lý, chị tâm sự: “Hãy lắng nghe. Hãy quan sát. Hãy cảm nhận. Phải đặt mình vào vị trí của người sẽ chịu ảnh hưởng bởi quyết định của mình sẽ đưa ra để suy xét. Hãy đặt lợi ích chung lên trên hết khi đề xuất kế hoạch hoặc chính sách nào đó. Thêm một điểm nữa con người là yếu tố quyết định cho mọi sự thành bại, vì thế công tác cán bộ là quan trọng nhất mà người làm quản lý phải quan tâm”. Chị cũng cho rằng: “nếu năng lực về công tác quản lý bị hạn chế thì thà rằng làm nhà chuyên gia giỏi còn hơn làm nhà quản lý tồi. Vì nếu chưa là chuyên gia giỏi thì chỉ ảnh hưởng đến công việc và cá nhân mình, nhưng nếu là nhà quản lý tồi thì sẽ ảnh hưởng đến cả tập thể và như vậy thì nguy hiểm và tai hại hơn nhiều”.

Với những nỗ lực cống hiến hết mình cho sự nghiệp thống kê, chị Trần Thị Hằng đã nhận được nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, trong đó nổi bật là Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc (năm 2010), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2011), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2014). Có thể không quá lời khi nói rằng chị là một nữ lãnh đạo “vừa hồng, vừa chuyên”, một tấm gương tiêu biểu và xứng đáng là một “nữ tướng” của ngành Thống kê./.

Còn về kinh nghiệm quản lý, chị tâm sự: “Hãy lắng nghe. Hãy quan sát. Hãy cảm nhận. Phải đặt mình vào vị trí của người sẽ chịu ảnh hưởng bởi quyết định của mình sẽ đưa ra để suy xét. Hãy đặt lợi ích chung lên trên hết khi đề xuất kế hoạch hoặc chính sách nào đó”.



Chị Trần Thị Hằng thay mặt Tổng cục Thống kê nhận quà lưu niệm của Bộ Tư lệnh Hải Quân